

LCH GAN MẬT TP HCM



THƯ CHÚC TẾT ẤT TỴ 2025

Kính gửi Quý Thầy/Cô, Quý Hội viên và Quý Đồng nghiệp,

Năm hết, Tết đến như một điệp khúc thời gian nối tiếp nhau cùng với những đổi thay và phát triển từng ngày của đất nước và con người. Trong không khí náo nức chào đón Năm mới Ất Tỵ 2025. Hội Gan mật TP.HCM (HASLD) xin kính chúc Quý Thầy/Cô, Quý Hội viên và Quý Đồng nghiệp một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Cầu chúc cho tất cả chúng ta luôn có những giây phút ấm áp và hạnh phúc bên người thân và gia đình, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống!

Trong năm vừa qua, Hội Gan mật TPHCM đã có nhiều cố gắng để duy trì các hoạt động chuyên môn, hợp tác với Hội Gan mật Việt Nam và các Hội chuyên khoa khác để tổ chức nhiều sự kiện khoa học quan trọng như Hội nghị Kỷ niệm Ngày Viêm gan Thế giới, các Hội thảo đào tạo y khoa liên tục về Ung thư gan, Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan chuyển hóa, các Hội thảo chuyên gia chuẩn bị cho việc soạn thảo Hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị Viêm gan virus B... Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành, tin tưởng và ủng hộ của Quý Thầy/Cô, Quý Hội viên và Quý Đồng nghiệp trong mọi hoạt động khoa học và xã hội của Hội Gan mật TPHCM. Tuy nhiên, một sự cố đau buồn đã đến với Hội Gan mật TPHCM, đó là sự từ biệt của Cố Chủ tịch Hội, BS CK2 Nguyễn Hữu Chí, một Người Thầy đáng kính trong giới Y khoa với nhiệt huyết trong chuyên môn và trách nhiệm với người bệnh. Nhân dịp Hội nghị thường niên, Hội Gan mật TPHCM cũng đã tổ chức buổi lễ Vinh danh và Tri ân các bậc Tiền nhiệm đã có công xây dựng và phát triển Hội Gan mật TPHCM trong 29 năm qua.

Một năm mới sắp bắt đầu sẽ đặt ra nhiều thách thức và cũng tạo ra nhiều cơ hội cho Ban Chấp Hành nhiệm kỳ VI phải phát huy năng lực của mình để hoàn thiện các hoạt động của Hội, nhằm đáp ứng được các yêu cầu và mong mỏi của Quý Thầy/Cô, Quý Hội viên và Quý Đồng nghiệp trong sự phát triển của chuyên ngành Gan mật Việt Nam.

Hy vọng sự phát triển lớn mạnh và hoạt động hiệu quả của Hội Gan mật TPHCM trong năm 2025 sẽ là món quà và thay lời cảm ơn chân thành, sâu sắc của chúng tôi dành cho Quý Hội viên và Quý Đồng nghiệp.

CHÚC MỪNG NĂM ẤT TỴ 2025 VỚI NHIỀU THÀNH CÔNG, AN LÀNH VÀ MAY MẮN!



Thay mặt Ban Chấp Hành HASLD
Chủ Tịch

PGS.TS.BS Bùi Hữu Hoàng

